



Australian Sex Workers Association

Suite 9, 245 Chalmers Street, Redfern
โทรศัพท์ 02 9690 0551 โทรสาร 02 9690 1013
P. O. Box 2167, STRAWBERRY HILLS NSW 2017
อีเมล info@scarletalliance.org.au เว็บไซต์ www.scarletalliance.org.au

สการ์เล็ท อะไลอันซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เรื่องการค้ามนุษย์ เมษายน พ.ศ. 2553



ผู้ทำงานให้บริการพบปะร่วมกันในอินโดนีเซียเพื่ออภิปรายเรื่องสิทธิมนุษยชน สิงหาคม พ.ศ. 2552

ผู้ทำงานให้บริการแปลสื่อบนจากสื่อบนประเทศในย่านเอเชียและแปซิฟิกได้ประชุมหารือกันเพื่อเตรียมออกแถลงการณ์ร่วมต่อองค์กรเสแอดส์นานาชาติในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ที่บาห์ลี อินโดนีเซีย ในเดือนสิงหาคม 2552 สการ์เล็ท อะไลอันซ เป็นตัวตั้งตัวตีจัดการประชุมและอำนวยความสะดวกในครั้งนี้ และครั้งก่อนที่บาห์ลีเมื่อปีที่แล้ว แถลงการณ์สำคัญๆ มีดังต่อไปนี้:

ผู้ทำงานให้บริการสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีเกียรติ นายเบน ติ มูน กล่าว “เราสามารถล้มเลิกบทลงโทษตามกฎหมาย นโยบาย การกระทำ การประณาม และการกีดกันในการป้องกันโรคเอดส์” จากนั้นได้ให้สัตยาบัน และรับรองสิทธิของสตรีที่มีอาชีพให้บริการ ผู้ทำงานให้บริการทั้งชายและข้ามเพศจะต้องได้รับการปกป้องและคุ้มครองด้วยเช่นกัน บุตรธิดา บิดามารดา และผู้ปกครองของผู้ทำงานให้บริการสมควรมีสิทธิด้วย จะต้องยุติการพรากถูกละเมิดของผู้ทำงานให้บริการ ผู้ทำงานให้บริการที่ขายเสพติดกันนับเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่ต้องได้รับความเคารพและมีสิทธิได้รับการและความช่วยเหลือต่างๆอย่างทัดเทียม การปฏิรูปกฎหมายสำหรับผู้ทำงานให้บริการจะต้องรวมถึงการให้ความคุ้มครองโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ

โครงการนำร่องกลุ่มผู้อพยพเข้าเมือง สการ์เล็ต อะไลอันซ์

ประเทศออสเตรเลียและประเทศไทย พ.ศ. 2552-2554



ผู้ทำงานให้บริการอพยพย้ายถิ่นชาวเอเชียในออสเตรเลียเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากนโยบายการค้ามนุษย์ การควบคุมของตำรวจ กฎหมายว่าด้วยการค้ามนุษย์ นโยบายการเข้าเมือง คดีอาชญากรรม และหน่วยบริการต่างๆสำหรับผู้เคราะห์ร้ายในออสเตรเลีย โดยล้วนแต่ มุ่งเป้าไปยังผู้ทำงานให้บริการอพยพย้ายถิ่นอย่างไม่ถูกสัดส่วน การดำเนินงานขยายนโยบายความร่วมมือถึงธุรกิจประเภทอื่นด้วย (เช่น งานบริการต้อนรับ-ฮอสพิเทลตี้ เกษตรกรรม อุตสาหกรรมก่อสร้าง) ซึ่งในส่วนนี้กำลังอยู่ระหว่างการอภิปราย แต่ยังไม่ได้นำออกมาใช้ งานของสการ์เล็ต อะไลอันซ์และสมาชิกภาพของเรามุ่งเป้าไปยังผู้ทำงานให้บริการอพยพย้ายถิ่นที่เป็นคนไทย เกาหลี และจีนในออสเตรเลีย ทั้งนี้เพราะผู้ให้บริการเหล่านี้ประสบกับสถานการณ์การค้ามนุษย์มาบ้าง และนับเป็นแค่เพียงส่วนเล็กน้อยของกลุ่มผู้ทำงานให้บริการอพยพ ย้ายถิ่น การทำงานร่วมกันของเรากับมูลนิธิเอ็มพาวเวอร์ ประเทศไทย มุ่งเล็งไปที่ผู้ทำงานให้บริการที่จะเดินทางมายังออสเตรเลีย โครงการนำร่องกลุ่มผู้อพยพเข้าเมืองของสการ์เล็ต อะไลอันซ์ ได้ให้ความริเริ่มอย่างกว้างขวาง ถูกต้องและมีความเหมาะสมทางด้าน วัฒนธรรมในปัจจุบัน แก่ผู้ให้บริการที่ตกอยู่ในสถานการณ์การค้ามนุษย์ในออสเตรเลีย นักสำรวจค้นคว้า และผู้ให้บริการทั้งหลายในออสเตรเลีย โดยจัดทำออกเป็นสี่ภาษา

ผลงานนี้จักเป็นที่น่าสนใจต่อโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ทั้งปวงและสำหรับนักวางนโยบายทั่วโลก การประเมินการ การสำรวจวิจัย และข้อมูลต่างๆ จากโครงการนี้ จะครอบคลุมถึงบุคคลทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วข้างต้น และด้วยเหตุนี้ยังสามารถที่จะสนับสนุน และพัฒนานโยบายเพื่อกลุ่มคนที่ต้องการความช่วยเหลือสนับสนุนในด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์จากกลุ่มบุคคลดังกล่าวได้อีกด้วย โครงการนี้ใช้การดำเนินการอย่างดีที่สุดในการให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการค้ามนุษย์แก่เพื่อนร่วมอาชีพ สการ์เล็ต อะไลอันซ์ ได้ทำหน้าที่เพื่อโครงการเหล่านี้เพิ่มเติมที่ ด้วยการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะบุคคลประสานงานด้านผู้อพยพเข้าเมือง ของผู้ทำงานให้บริการอพยพย้ายถิ่นจากเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในออสเตรเลีย คณะบุคคลเหล่านี้จะรายงานทุกๆ สัปดาห์ต่อโครงการ และจัดให้มีที่ว่างสำหรับผู้ให้บริการอพยพย้ายถิ่นได้หารือประเด็นต่างๆ อย่างละเอียด สการ์เล็ต อะไลอันซ์ เป็นสมาคมคนทำงานในธุรกิจ ค้าบริการที่มีปฏิบัติการที่แน่นแฟ้น ทั้งคณะเจ้าหน้าที่ ผู้นำ และอาสาสมัครล้วนแต่เป็นผู้ทำงานให้บริการ(ทั้งในอดีตและปัจจุบัน) ร่วมทำงานต่างๆ ประกอบด้วยเรื่องต่อไปนี้:

- การพบปะอย่างสม่ำเสมอของคณะบุคคลประสานงานด้านผู้อพยพเข้าเมือง
- การเตรียมแผนงานการประเมิน ส่วนประกอบในงานสำรวจสอบถาม และการรับรองจากคณะบุคคลประสานงานกลุ่มคนเข้าเมือง ในเรื่องจริยธรรมที่เหมาะสม
- การฝึกอบรมกลุ่มผู้ให้บริการแก่เพื่อนร่วมอาชีพบริการในออสเตรเลีย
- การพบปะระหว่างเครือข่ายที่ใหญ่ๆ ที่ให้ความร่วมมือในสายงาน เช่น เจ้าหน้าที่ตำรวจสหพันธรัฐ, กระทรวงการเข้าเมืองและการ เป็นพลเมือง, กษัตริย์, องค์กรสตรีทำงานชาวเอเชีย (เอเชียัน วิเมน แอด เวอร์ค), โครงการต่อต้านการเป็นทาส, หน่วยบรรเทาทุกข์(ซัลเวชัน อาร์มี) และ อื่นๆ
- หาช่องว่างของข้อมูลสำหรับผู้ทำงานให้บริการอพยพย้ายถิ่น ในออสเตรเลีย
- จัดเตรียมข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับผู้ทำงานให้บริการในประเทศไทยที่ลึกลอกจะเดินทางมายังออสเตรเลีย
- ดำเนินการตรวจสอบผู้ทำงานให้บริการอพยพย้ายถิ่นในเมลเบิร์น ซิดนีย์ และแอดิเลด การสำรวจนี้จะดำเนินต่อไป จนถึงเดือนกรกฎาคม และคาดว่าจะมีผู้ให้ความร่วมมือถึง 500 คน

ทูตอาสาด้านการพัฒนา ออสเตรเลีย (การวางตัว AYAD)

อาสาสมัครของสการ์เล็ต อะไลอันซ์ รุ่นที่สองที่ได้จัดวางตัวไว้เพิ่งเดินทางกลับจากประเทศไทย ซึ่งพวกเขาได้ทำงานร่วมกับมูลนิธิ เอ็มพาวเวอร์ รวมถึงการแลกเปลี่ยนทักษะ ให้ความช่วยเหลือแก่ “แคน ดู บาร์” ซึ่งเป็นโกโบริที่ตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามหลัก สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยสำหรับผู้ทำงานให้บริการในประเทศไทย อาสาสมัครเหล่านี้ได้สอนภาษาอังกฤษให้กับผู้ทำงาน ให้บริการไทย ทำงานอาสาสมัครที่สำนักงานของมูลนิธิเอ็มพาวเวอร์ และประสานงานกับสการ์เล็ต อะไลอันซ์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ กับเพื่อนร่วมงานไทย โดยทำให้เครือข่ายชุมชนของเรามั่นคงยิ่งขึ้น

เรากำลังสู้รบกับนโยบาย สถานการณ์ และความอยู่ดีศรีธรรมที่นำมาซึ่งความเจ็บปวดแก่ผู้ทำงานให้บริการ